

UBND TỈNH HUNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Số: 148/BC-SNN

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 90/BATGT-VP ngày 03/6/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh về an toàn giao thông; nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 gửi đến các đơn vị trong toàn ngành. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh tiết kiệm. Các quy tắc giao thông đường bộ; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy. Phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm. Giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện.

- Các đơn vị trực thuộc quán triệt không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; các đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể về an toàn giao thông trong đơn vị, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy Lợi, Chi cục Quản lý đê điều và PCLB phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về khai thác, lấn chiếm công trình thủy lợi, đê điều, ngăn ngừa xe quá tải, quá khổ chạy trên các tuyến đê; trình cấp phép cho các xe hộ đê đúng quy định. Phối hợp với Công an đường thủy thực hiện phân luồng, tập kết bến bãi... đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị trước khi tổng kết năm, các đơn vị ký cam kết với Ban lãnh đạo về việc quản lý, chỉ đạo cán bộ nhân viên trong việc tham gia giao thông phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn giao thông cả đường thủy cũng như đường bộ. Phối kết hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động lành mạnh, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia nhằm giảm thiểu việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông, tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị trong việc đi công tác, đi tham quan, du lịch... phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông không để xảy ra tai nạn và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã lồng ghép kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại các đơn vị trực thuộc trong các cuộc thanh kiểm tra, kiểm tra chuyên môn hoặc đột xuất.

2. Tình hình tổ chức thực hiện

Các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và an toàn toàn giao thông tới từng các bộ công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết các cấp về an toàn giao thông.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT:

Tổ chức triển khai đến từng đơn vị trực thuộc, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung về an toàn giao thông đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

- Triển khai thực hiện đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT tết dương lịch và Tết nguyên đán 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp nếu có vi phạm về an toàn giao thông.

- Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị hưởng ứng các cuộc phát động: Phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mỗi người là một tuyên truyền viên về trật tự an toàn giao thông để chào mừng các ngày Lễ lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 không có cán bộ công chức, viên chức và người lao động nào vi phạm trật tự an toàn giao thông.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, TTKS và xử lý vi phạm TTATGT